



# สยามกีฬา

Siam Sport  
Circulation: 250,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 27 มิถุนายน 2561

ปีที่: 34 ฉบับที่: 12168

หน้า: 11(กลาง)

Col.Inch: 15.02 Ad Value: 13,518

PRValue (x3): 40,554

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าว: เอ็มโอเอฟฯฝึกบอลอาชีพให้เยาวชน



## เอ็มโอเอฟฯฝึกบอลอาชีพให้เยาวชน

ที่ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาทักษะ และพัฒนาอาชีพด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็กและเยาวชน” ระหว่างสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี ยุทธนา หอิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด พร้อมทั้ง กิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งมี ศักดิ์ชัย คำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร, สุวพันธ์ อรัญนารด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, กิรติ เส้นติระ และประชา ศรีบุญส่ง รองประธานสโมสรเอ็มโอเอฟ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ยุทธนา หอิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ว่า เชื่อว่าโครงการนี้จะ เป็นทางเลือกให้กับเยาวชน ภายในสถานพินิจฯ ที่จะหัน มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการฝึกอบรมฟุตบอล อันจะนำไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเอง เช่น การพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ “เรา ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควร ถึงความเป็นไปได้ ที่จะสร้าง ความร่วมมือกับสังคมภายนอก คือระหว่างสโมสร ฟุตบอลกับหน่วยงานภาครัฐ กระทั่งเกิดโครงการนี้ขึ้น ต้องขอบคุณผ่านไปทางการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) และธนาคารออมสิน ที่ร่วมให้การ สนับสนุนโครงการนี้” ยุทธนา กล่าว

กิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี กรม พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า เชื่อว่าตลอด 1 ปี จากนี้ไป จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ ที่ผ่านมามีองค์กรภายนอก ที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในรูป ของคลินิกฟุตบอล ที่เป็นการจัดอบรมแบบสั้นๆ แต่ โครงการที่มาจากสโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด จะ เป็นสิ่งที่แตกต่าง เพราะเป็นโครงการที่จัดทำในแบบระยะ ยาว สามารถวัดความสำเร็จได้ ส่วนตัวเชื่อว่าด้วยกีฬา ฟุตบอล ที่กำลังเติบโตในมิติต่างๆ ทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจาก โครงการนี้ จะเป็นการสร้างพื้นฐานเยาวชน เพื่อก้าวออกไป จากสถานพินิจฯ ด้วยการใช้บุคคลที่มีคุณภาพต่อไป